



มท.ทุ่ม1.5หมื่นล้านบาท แก้ปัญหาหน้าท่วม-แล้ง ชู่เช็กบิล'จนท.'ทุจริต

"มหาดไทย" เทงบฯ 1.5 หมื่นล้าน
เร่งช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง-น้ำท่วม
พร้อมกำชับ จนท.ห้ามทุจริต ชู่เช็ก
ทันทีไม่มีข้อยกเว้น กำชับทุกฝ่าย
เตรียมพร้อมดูแล ประชาชนช่วงหน้าฝน
สั่งเฝ้าระวัง "อีสาน-เหนือ" คาดทำ
แก้มลิงเก็บน้ำผ่าน ครม.วันนี้

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27
ส.ค.62 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐ
มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิด
เพียงถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ต่อหน้า ▶ 8

■ มท. ต่อจากหน้า 1

ขอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและอุทกภัยจำนวน 15,800 ล้านบาท ว่า งบประมาณดังกล่าวสำนักงบประมาณให้ใช้งบฯ ที่มีอยู่จังหวัดละ 200 ล้านบาท โดยทางจังหวัดต้องพิจารณาในโครงการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้โดยตรงโดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ก.ย.นี้ โดยให้พิจารณาแผนงานที่มีอยู่แล้ว เช่น แผนงานจัดการน้ำของกรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพราะไม่สามารถทำแผนงานใหม่ได้ทันที พร้อมกำชับให้โครงการดังกล่าวดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ หากพบกระทำความผิดจะไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นอย่าคิดว่าเป็นโครงการเร่งด่วนแล้วจะทุจริตได้

ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวที่ 26 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้เรียนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ไปแล้วว่าให้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องบุคลากรเครื่องจักรกลต่างๆ ในการลงไปดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ฝนเริ่มตกและในบางพื้นที่ที่เริ่มมีน้ำหลากและดูแลประชาชน

เมื่อถามว่า มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในจังหวัดใดเป็นพิเศษหรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า ภาคอีสานและทางภาคเหนือก็มีเช่น จ.แพร่และแม่ฮ่องสอน โดยขณะนี้กำลังดูว่ามีน้ำเข้าเขื่อนมากน้อยเพียงใดเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งไปด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เมื่อดูจากสถานการณ์น้ำได้คลี่คลายลงไปพอสมควรแล้ว แต่ต้องดูในช่วงวันที่ 26-28 ส.ค.นี้ ที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าจะมีฝนตกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก

เมื่อถามถึงกรณีที่นายฯ ได้สั่งการให้จัดหาพื้นที่ทำแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำนั้น นายนิพนธ์ กล่าวว่า นายฯ ได้อนุมัติเบื้องต้นไว้แล้ว และคาดว่าจะผ่านที่ประชุม ครม.ในวันเดียวกันนี้ ในเรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณให้กับจังหวัด เพื่อจัดการเรื่องภัยแล้ง ซึ่งจะต้องดูทั้งเรื่องการขุดลอกทางระบายน้ำ หรือการขุดลอกสระเก็บน้ำต่างๆ เพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้า อย่างไรก็ตามวงเงินงบประมาณที่ใช้ใช้นั้น ต้องรอที่ประชุมครม.อนุมัติก่อน แต่เบื้องต้นได้ทำประมาณการงบประมาณไว้ก่อนแล้วโดยนายฯ กำชับว่าต้องจัดซื้อจัดสร้างให้เสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้